



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตครอบคลุมทุกโรงเรียน/ทุกคน โดยให้ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จึงประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒

รายชื่อแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
เรื่อง การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	โรงเรียน	ชื่อผลงาน	ระดับ
๑	นางสาวแสงดาว ทองเหมือน	วัดบางหลวง	การจำแนกเพศของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมหนูน้อยทำได้ ง่ายนิดเดียว	ดีมาก
๒	นางสาวรัชรี แดงอุทัย	วัดบางหลวง	นวัตกรรมบันไดทรรษา มาเรียนรู้เรื่องเพศ	ดีมาก
๓	นางสาวรัชพร ดันพิรุฬห์	วัดบางหลวง	บทบาทสมมติกับการเรียนรู้เรื่องเพศระดับปฐมวัย	ดีมาก
๔	นางสาวมณีรัตน์ จักหมื่นภุมา	วัดบางหลวง	การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วีดีโอ ประกอบบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในเด็กระดับปฐมวัย	ดีเด่น
๕	นางสาวชฎาภรณ์ ไยย่อง	วัดบางหลวง	การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity - Based Learning) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	ดีเด่น
๖	นายปรัชญา คล้ายขุ่ม	วัดบางหลวง	รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นโครงงานเป็นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (PACHYA Model)	ดีมาก
๗	นางสาวพรพิมล แสงอาวุธ	วัดบัวหวั่น	การปฏิบัติที่ดีเลิศเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต	ดีมาก
๘	นางสาวอาวีญา แก้วเกิน	วัดไผ่หูช้าง	การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตตามแนวทาง PHC Model	ดีมาก
๙	นายศรายุทธ ชาวसान	วัดบัวปากท่า	ฝึกพฤติกรรมเชิงบวกด้วยสมุดยอดนักสืบ	ดีเด่น
๑๐	นางสาวสายรุ้ง แก่นสวาท	วัดบ่อตะกั่ว	การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เรื่องหลักเลี้ยงป้องกัน	ดีมาก